

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

อุบายวิธีการทำลายชาติบ้านเมือง

ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ นี่เป็นการเริ่มต้นที่จะยกชาติไทยของเรา ให้เป็นเมืองเด่น เมืองอิสระเต็มตัวของเราอย่างที่เป็นมาแล้วดั้งเดิม ไม่ให้บกพร่อง ไม่ให้เอินให้เอียงให้ล้มให้จมไปไหน ให้อยู่ในกำลังวังชาสติปัญญาของชาวไทยเราทุก ๆ คน พยายามช่วยกันเต็มกำลังความสามารถ แต่ในขณะที่เดียวกันก็ขอความกรุณาให้ทราบ สิ่งที่จะเป็นภัยต่อการยกชาติบ้านเมืองของเราขึ้นนี้ ในขณะที่เดียวกันจะมีอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมา ด้วยอุบายวิธีการใด ๆ ก็ตาม จะออกทางใด ทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์เทวทัต วิดีโอ อะไรก็แล้วแต่ที่จะออก ที่จะเป็นภัยต่อประเทศชาติของเรานี้มี ให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้

อุบายวิธีการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อความเป็นภัยของเรานี้มีหลายกระทั่งที่จะเกิดขึ้น แต่ขอให้จับเอาไว้ว่า อันใดที่เป็นข้าศึกแห่งการดำเนินเพื่อชาติของเราแล้ว ให้ปิดออก ๆ อย่าได้ฟังอย่าได้ดูให้เสียสายตา อย่าฟังให้เสียหู ยกตัวอย่างอย่างนี้นะอุบายวิธีการ เงินที่เราบริจาครวมกันเพื่อช่วยชาติไทยของเรา เป็นเหมือนกันกับว่าเอากะปิไปละลายในน้ำทะเล ไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้ แล้วอันใดที่มีความหมายเราก็ยังไม่ทราบ แต่เรื่องแง่อนมันจะมาแบบนั้น นี่คืออุบายวิธีการทำลายชาติบ้านเมือง ให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้

แล้วเงินจำนวนนั้นเป็นประโยชน์ เงินจำนวนนี้ไม่เป็นประโยชน์ มันจะแยกออกมาเป็นสัดส่วนเพื่อการทำลายในตัวของมันเอง นี่ก็ให้พากันทราบเอาไว้ เงินที่เราบริจาคนี้นับจำนวนไหนก็ตาม เพื่อคนไทยทุกคนทั้งชาตินี้ทั้งนั้น เราไม่เพื่ออย่างอื่น มีมากมีน้อยเราเพื่อชาติไทยของเรา ไม่รู้ไหลไปที่ไหนละ จะให้เข้าสู่จุดที่หมายของเรา ให้พากันทราบเอาไว้ว่ามันจะมา จะเริ่ม

ธรรมไปที่ไหนมารของธรรมจะตาม ๆ กันไป เป็นเครื่องลบล้างกันไปในตัว เราต้องเข้าใจเอาไว้แบบนี้ มันจะออกด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นการกีดการขวาง และทำจิตใจของประชาชนทั้งหลายซึ่งพร้อมแล้วที่จะช่วยประเทศชาติของเรา ให้ล้มเหลวหรือไขว่เขวไปได้ อันนี้สำคัญมากนะ ออกแบบนี้มา ออกแบบนี้มาให้ดู

แบบไหนที่จะเป็นแบบเชิดชูเมืองไทยของเรา เรารับไว้เป็นเครื่องพิจารณาและดำเนินตามนั้น เพื่อชาติไทยของเราจะได้มีกำลังวังชาหนาแน่นขึ้นไป แต่อุบายใดวิธีการใดที่แสดงออกมาเพื่อการขัดขวางประเทศชาติของเรานั้น ให้พากันระมัดระวัง อย่าดูอย่าฟังเสียดีกว่า นี้จะมีละจะเริ่มละ ธรรมกับธรรมจะไปพร้อม ๆ กัน จะแทรกกันไป

นั่นละ สิ่งทำลายจะไปตามสิ่งที่ดีทั้งหลาย ถ้าเราไม่เข้าใจเอาไว้อย่างนั้น ไขว้เขว เสียกำลังใจ เมื่อเสียกำลังใจแล้วอะไรเสียไปหมด กำลังใจเป็นของสำคัญ พี่น้องทั้งหลายพากันจำเอาไว้ จะเริ่มมีไปตาม ๆ กัน

เราไม่ได้อุตรี เราพูดตามหลักเหตุผลที่ควรจะเป็นไปได้ด้วยกันดังที่กล่าวนี้ คือ ตีกับข้าวมีมาดั้งเดิม เป็นคู่ปล้ำกัน อันนี้เรากำลังบำเพ็ญความดีเพื่อชาติไทยของเรา สิ่งชั่วช้าลามกที่จะเป็นข้าศึกต่อชาติไทยของเรานั้นก็จะแทรกเข้ามาแข่งเข้ามา กัดเข้ามาขวางเข้ามาในวิธีการนี้วิธีการนี้

เป็นแบบเทวบุตรเทวดามากก็มีนะให้ระวัง มาแต่รูปร่างเป็นเทวบุตรเทวดา ลำนวนโวหารเป็นท้าวมหาพรหมมากมี แต่ให้ดูเนื้ออรรถเนื้อธรรม เหตุผลที่แสดงมานั้น เป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อความดีของเราทั้งหลายซึ่งกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้หรือไม่ ให้เราเอาใจมาพิจารณา

แล้วให้ยกขึ้นไว้เลยว่า เวลานี้หลวงตาบัวเป็นผู้นำแล้ว เป็นผู้นำชาติไทยทั้งชาติ ให้ฟังเสียงธรรม หลวงตาบัวออกมาจากอรรถจากธรรม เรียนธรรมมาปฏิบัติธรรมมา นำธรรมมาสงเคราะห์โลก ไม่ได้นำพินาไฟมาเผาโลกพอที่โลกทั้งหลายจะไม่เชื่อถือ เรานำอรรณมาเพื่อเทิดทูนโลก เขตขุโลก ให้มีความแน่นหนามั่นคง อันนี้คือเรื่องของธรรม เรานำออกมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่าง เป็นกำลังใจ แล้วดำเนินงานไปด้วยความราบรื่นแก่ชาติไทยของเรา

สิ่งที่จะมาแทรกแซงเหล่านี้มันมีนะ ธรรมกับอธรรมเป็นของคู่เคียงกัน ธรรมไปที่ไหน อธรรมจะตามลบล้างตามกัดตามขวาง แต่อุบายวิธีการต่าง ๆ นั้นมันจะมี มีทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ จะออกมาทุกแง่ทุกมุม ให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้ อย่าหลงไขว้เขวไปตามมัน แล้วจะเสียชาติไทยของเรา เสียกำลังใจของเราแล้วก็เสียทั้งชาตินั้นแหละ

เงินทุกบาททุกสตางค์นี้เราจะสงเคราะห์ให้ทุกคนจนทั้งมหาเศรษฐี เพราะในเมืองไทยนี้มีทั้งคนจนมีทั้งมหาเศรษฐีอยู่ร่วมกัน เงินไทยหนุนเข้าไปในนี้จึงหนุนได้ทั้งมหาเศรษฐี หนุนได้ทั้งคนทุกข์คนจน ช่วยได้ ๆ ทั้งนั้น เราพยายามเต็มความสามารถที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา ให้ทำความเข้าใจเอาไว้ ยึดถือหลักที่เราอธิบายให้ฟังวันนี้ ว่าเราเป็นผู้นำโดยความเป็นธรรม อันนี้ไว้เป็นหลักใจหลักความประพฤติ หลักการหน้าที่ดำเนินงานของเราต่อไป เราอย่าไปไขว้ไปเขว อย่าเป็นคนหูเบาเชื่อง่าย จะเสียชาติบ้านเมืองของเราล่มจมไปเปล่า ๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร จากปากมอมแมมหมามันก็มีปากมอมเหมือนกัน ไม่ได้มอมตั้งแต่ปากคนแหละ ปากมอมแมมปากหมามันก็มี พากันเข้าใจนะ เข้าใจไว้ตั้งแต่บัดนี้

เริ่มต้นแต่บัดนี้ ขึ้นเวทีแล้วต้องมีคู่ต่อสู้ถึงจะขึ้นเวทีได้ ไม่มีคู่ต่อสู้ขึ้นไปต่อยอม ต่อยแล้งเขาไม่เรียกว่านักมวย เขาไม่เรียกว่าแชมป์ยืน ต้องมีคู่ต่อสู้ มีผู้แพ้ผู้ชนะ นี่ขึ้น เพื่อความเป็นธรรมของเราแล้ว อธรรมจะมาเป็นคู่ต่อสู้ ให้เราระมัดระวังธรรมซึ่งเป็น ข้าศึกไวให้ตีก็แล้วกัน เอาละวันนี้จะให้พรพี่น้องทั้งหลาย ให้พากันเป็นสุข ให้ใจหนัก แน่นในเหตุในผลอย่าเชื่อง่าย ไม่ดี (๒๘ มี.ค. ๕๑)

หาผู้นำนี้มันหายาก พูดให้มันตรง ๆ หาผู้นำที่นำไปเพื่อความแคล้วคลาด ปลอดภัยนี้หายากมากนะ เมืองไทยเราผู้นำมักจะเป็นอย่างว่านั่นแหละฟังเอา มันถึง เหลวไหล ๆ เวลา ถ้าผู้นำเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดสุจริตยุติธรรมแล้ว บ้านเมืองจะไม่เป็น อย่างนี้ นี่ก็คืออย่างว่านั่นแหละ ถึงได้อุดแอดเหลือเกินนะ เราถึงได้สละตัวมาเป็นผู้นำ จะไม่นำแบบนั้น ทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ ไม่ว่าทองไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะให้เข้า คลังหลวง ด้วยความควบคุมของหลวงตาบัวทุกชิ้นทุกอันเลย เราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้ เดียว

(๓ เม.ย. ๕๑)